

พร้อมแล้วหรือ? พร้อมสู้ให้ประเทศไทยมีอากาศที่ดี



เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการประชุมสุดยอด (UN Climate Action Summit) จากองค์กรสหประชาชาติหรือยูเอ็นได้มีเด็กสาวอายุ 16 ปี เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ต่อเหล่าผู้นำจากหลากหลายประเทศว่า: “ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้ ฉันควรได้กลับไปเรียนหนังสือ พวกคุณพรากความฝันและวัยเยาว์ของฉันไป พวกคุณแค่พูดให้ความหวัง คุณกล้าดียังไง! ผู้คนกำลังเดือดร้อน กำลังจะตายและระบบนิเวศของเรากำลังพังทลายลง เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ แต่สิ่งที่คุณคุยกันมีแต่เรื่องเงิน นิยายเพื่อฝันว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ พวกคุณทำได้ยังไงกัน” เหล่าผู้นำต่างพากันประทับใจและตกใจด้วยคำกล่าวอันทรงพลังของ เกรตา ธันเบิร์ก

ปัจจุบันนี้ทุกคนทั่วโลกล้วนมีส่วนร่วมในแก้ไขใน “วิกฤติสภาพภูมิอากาศ” คุณณัฐนิชา (หลิน) อาจเจริญชัย หญิงไทย อายุ 21 ปี นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “Global Climate Strike” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของสภาพอากาศในปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนของ ลิลลี่ตัวแทนองค์กรกระดิ่งชาติและระดับนานาชาติในโครงการ “ลาก่อนนะพลาสติก” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป และ นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชาวไทย คุณณัฐนิชา (หลิน) อาจเจริญชัย ได้กล่าวในการปฏิวัติสิ่งแวดล้อมว่า “กรุงเทพฯ เป็นเมือง 1 ใน 10 ของโลกที่มีสภาพอากาศที่แย่เนื่องจากการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นสภาพการจราจรและสภาพอากาศนิ่งก่อให้เกิด

เกิดมลพิษมากขึ้น” นอกเหนือจากการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางเรายังได้ส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลไทยเพื่อเรียกร้องให้ประกาศสภาวะฉุกเฉินของสภาพอากาศในปัจจุบันอีกด้วย

คุณณัฐนิชา (คุณหลิน) อาจเจริญชัย กล่าวต่อว่า มันถึงเวลาหรือยังที่จะช่วยโลกของเรา ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องของนักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของสังคมและมนุษย์ทุกคน 20 ปีต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมรุ่นใหม่ ขณะนี้เรามุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างสิ่งที่ดีให้กับคุณภาพชีวิตของทุกคน เช่น สร้างโรงเรียน สร้างบ้านแห่งความฝันและให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตามหลังจากที่เราบรรลุเป้าหมายแล้ว โลกของเราจะไม่ได้อยู่อีกต่อไป การบรรลุเป้าหมายนั้นจะคุ้มค่าหรือเปล่านั้น ช่วยหยุดแล้วคิดสักนิด มุลนิธิแสงขอเชิญคุณเข้าร่วม “Climate Strike Thailand” เพื่อร่วมต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนที่จะสูญเสียพันธุ์หมู่พร้อมโลกร้อน ในเวลา 17.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนลุมพินี ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://facebook.com/events/2408692166014232/?ti=icl>